
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที ่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
     
     

 
 

เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา  ได้ให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม     
เมื่อครบองค์ประชุมจึงน าเรียนประธานสภาเทศบาล และประธานเปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  
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นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2565 ในวันนี้ ค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ตามที่ อ าเภอโพนทรายได้ประสบเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะพ้ืนที่ต าบลสามขาของเรา 
นั้น ถือว่าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะบ้านเรือน/พ้ืนที่ทางการเกษตร  

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และ
ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ าบริเวณประเทศเมียมาร์ตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย
มีก าลังปานกลาง ท าให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น 
ประกอบกับสถานการณ์ล าน้ ามูล และล าน้ าเสียว เอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร     
และบ้านเรือนที่อยู่อยู่อาศัยในพ้ืนที่อ าเภอโพนทราย ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 
เป็นต้นมา และจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้อ าเภอโพนทราย เป็นเขตพ้ืนที่ประสบ    
สาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 4 ครั้ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ าเภอ จ านวน 5 ต าบล 57 หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนหลาย
ครัวเรือนไม่มีที่อยู่อาศัย และประสบความยากล าบากในการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก 
โดยอ าเภอโพนทราย ก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน และบริจาคสิ่งของที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต และถุงยังชีพ 

ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/
สมาชิกภาเทศบาลฯ/พนักงาน-เจ้าหน้าที่ ทต.สามขา และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งในด้านก าลังทรัพย์ ก าลังกาย และก าลังใจ     
ท าให้พี่น้องชาวต าบลสามขา สามารถผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้มาได้ 

- และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านนายกฯ สกาว เมฆา พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ได้มอบถุงยังชีพเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสามขา จ านวน 2 ครั้ง (ก่อน และหลัง
เกิดเหตุอุทกภัยฯ) จ านวน 1,014 ครัวเรือน  

- เชิญคณะผู้บริหาร ในวาระแจ้งให้ทราบ ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลสามขา ที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ าท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา เพราะการ
เดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก การช่วยเหลือจึงต้องอาศัยท่านเป็นหลัก    
ในการประสานความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อการยังชีพของพ่ีน้องแต่ละชุมชน  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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1. ส าหรับการประชุมสามัญในวันนี้ก็เป็นสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งคงจะต้อง
พิจาณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หลังจากน้ าลดเป็นหลัก (บ้านเรือน/พ้ืนที่
ทางการเกษตร/การคมนาคม และอ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหาย) เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน และช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา ให้สามารถกลับมา
ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติให้เร็วที่สุด และการพิจารณาเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี
รถเกี่ยวข้าว/การค้างช าระภาษีของผู้ประกอบกิจการดูดทรายฯ ในพ้ืนที่ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาระบบปาหมู่บ้าน ทั้ง 3 จุด ที่มีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็น
เวลานาน  

2. แจ้งเกี่ยวกับโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 ซึ่งได้แจ้งลงงานก่อสร้างแล้ว 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลาประชาคมบ้านหงษ์
แก้ว ม. 7 ไปหนองทุ่ม ม.2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตาราเมตร งบประมาณ 9,915,000 บาท 
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน นางไพริน คนึงรัมย์ ไป
ล าน้ ามูล ม.8 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตาราเมตร งบประมาณ 9,950,000 บาท 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากบ้าน นางชลดา ไปทางกุด
แคน ม.6 กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
680 ตาราเมตร งบประมาณ 441,000 บาท 

3. ด้วยได้รับประสานในการลงพ้ืนที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายทรงพล 
ใจกริ่ม) เพ่ือให้ก าลังใจพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา หลังจากเหตุอุทกภัยน้ าท่วม และ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง จึงขอเชิญทุกท่านร่วม
กิจกรรมฯ ดังกล่าว ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่ม)ี 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ ที่ 14 
สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) 
คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
  
  

อนันตา  โพธิ์อุดม 
( นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม ) 

                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) 
คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  


